

### **THÔNG BÁO**

#### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tại hội nghị nghe báo cáo tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh và các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch trong thời gian tới**

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh và các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hoàng Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Nghi Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân, Quảng Xương, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Hậu Lộc, Nga Sơn, Bỉm Sơn, Triệu Sơn và thành phố Thanh Hóa; lãnh đạo Chi cục Thú y vùng 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh và các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch trong thời gian tới; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

#### **1. Tình hình dịch bệnh và nguyên nhân**

Dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò là một loại dịch bệnh nguy hiểm do vi rút gây ra, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, lây lan nhanh trên phạm vi rộng nhưng tại Việt Nam chưa có vắc xin phòng bệnh. Từ giữa tháng 10 năm 2020 đến nay, cả nước có 354 ổ dịch tại 23 tỉnh, thành phố. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ chỉ có tỉnh Thừa Thiên Huế là chưa có dịch; hiện tại, còn 161 ổ dịch tại 27 huyện của 5 tỉnh (Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thanh Hóa) chưa qua 21 ngày, với tổng số trâu, bò mắc bệnh tại các ổ dịch này là 4.263 con, tiêu hủy 187 con bò.

Ở tỉnh ta, tổng đàn chăn nuôi trâu, bò lớn, với 194 nghìn con trâu, 264 nghìn con bò (đứng thứ 2 cả nước về tổng đàn trâu và thứ 5 về tổng đàn bò). Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục nên dịch bệnh tấn công vào tỉnh ta chậm hơn so với các tỉnh giáp ranh và chỉ xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ ngày

03/02/2021; đến 16 giờ ngày 19/3/2021 đã xảy ra tại 340 hộ chăn nuôi, 54 thôn, 17 xã, của 04 huyện là Yên Định, Vĩnh Lộc, Hoàng Hóa và thị xã Nghi Sơn, làm 466 con trâu, bò mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 06 con. Tuy nhiên, số lượng trâu, bò mắc bệnh ngày càng gia tăng, đặc biệt trong thời gian ngắn, từ ngày 04/3/2021 đến nay (trong vòng 15 ngày), đã phát sinh thêm 408 con trâu, bò mắc bệnh (chiếm 87,6% số trâu, bò mắc bệnh), tại 302 hộ (chiếm 88,8% số hộ), 51 thôn, 16 xã của 04 huyện nêu trên.

Nguyên nhân làm phát sinh, lây lan dịch bệnh là do: (1) Bệnh lần đầu tiên xuất hiện và Việt Nam và chưa có vắc xin phòng bệnh; (2) Dịch bệnh lây lan nhanh, ở phạm vi rộng do các véc tơ truyền bệnh (ruồi, muỗi, ve, mòng hút máu, truyền bệnh,...); (3) Tình hình chăn thả trâu, bò trên các cánh đồng, bãi chăn thả chung còn khá phổ biến; (4) Nhu cầu vận chuyển, giết mổ trâu, bò gia tăng mạnh; (5) Thời tiết thay đổi (mưa, rét).

Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan: công tác phòng, chống dịch bệnh tại một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quyết liệt; công tác giám sát phát hiện, báo cáo dịch bệnh tại các xã, huyện trên địa bàn tỉnh rất chậm, khi phát hiện dịch bệnh đã xảy ra trong thời gian dài, lây lan ra nhiều đơn vị, cụ thể như các ổ dịch tại thị xã Nghi Sơn và huyện Yên Định đã xảy ra khoảng 30 ngày, lây lan ra nhiều xã mới báo cáo với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiểm tra, chẩn đoán, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý nên rất khó khăn cho công tác bao vây, khoanh vùng và khống chế dịch bệnh.

## 2. Nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong thời gian tới

Trong thời gian tới, mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng, chống một số loại dịch bệnh nguy hiểm như: dịch tả lợn châu Phi, tai xanh, cúm gia cầm,... tuy nhiên, với tổng đàn chăn nuôi trâu, bò lớn và dịch bệnh lây lan qua nhiều con đường nên rất khó kiểm soát. Do đó, để phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, yêu cầu các cấp, các ngành phải xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục là một trận chiến mới; mục tiêu đặt ra đến cuối tháng 3 năm 2021 không để phát sinh thêm ổ dịch mới và đến ngày 20/4/2021, tỉnh Thanh Hóa phải công bố hết dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Yêu cầu các cấp, các ngành phải tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021; Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vụ Đông Xuân và bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh,...

2.2. Giao các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật được phân công chỉ đạo tại 04 huyện, thị xã đang có dịch là Hoàng Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc và Nghi Sơn phải tổ chức làm việc ngay với các huyện, thị xã để chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là kiểm tra hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh; báo cáo kết quả thực hiện với Trưởng Ban chỉ đạo trước ngày 22/3/2021.

2.3. Giao Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển, kinh doanh buôn bán động vật trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

2.4. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát lại tổng đàn chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn để có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, với phương châm huyện phải giữ huyện, xã giữ xã, thôn giữ thôn và hộ giữ hộ, không để dịch bệnh phát sinh mạnh hơn; đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hằng ngày do đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp ký báo cáo và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 16 giờ để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh trước 16 giờ 30.

2.5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh bố trí, phân công lực lượng trực tại các trạm, chốt kiểm soát động vật tại các đầu mối giao thông để tăng cường kiểm soát vận chuyển, lưu thông động vật ra, vào địa bàn tỉnh.

2.6. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện.

2.7. Đồng ý thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2.8. Đề nghị Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng quy trình kỹ thuật, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và thường xuyên thông tin về tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Lưu: VT, NN, (122.2021)

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Cao Thanh Tùng**